
 -สําเนา- 
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1/2562 
วัน อังคาร  ท่ี  30  เดือน เมษายน  2562   เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมโชติพิบูลย   องคการบริหารสวนตําบลบานแดง 
ผูเขาประชุม 
ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ เวลามา หมายเหตุ 

1 นายประสิทธ์ิ     อึงสะกาว ประธานสภาฯ ประสิทธ์ิ     อึงสกาว 09.00 น.  
2 นายสกล     บุญพา รองประธานสภาฯ สกล     บญุพา 09.00 น.  
3 นายบุญตา       บญุพา ส.อบต.หมูท่ี  1 บุญตา   บญุพา 09.00 น.  
4 -ตําแหนงวาง- ส.อบต.หมูท่ี  1 -   
5 นางมณีรัตน  บญุภา     ส.อบต.หมูท่ี  2 มณีรัตน  บุญภา     09.00 น.  
6 นายแสงจันทร  บุญภา ส.อบต.หมูท่ี  2 แสงจันทร  บญุภา 09.00 น.  
7 นายสมัย     มาเขา ส.อบต.หมูท่ี  3 -  ลา 
8 -ตําแหนงวาง- ส.อบต.หมูท่ี  3 -   
9 นางมะลิจันทร  บัวบาน   ส.อบต.หมูท่ี  4 มะลิจันทร  บัวบาน   09.00 น.  
10 -ตําแหนงวาง- ส.อบต.หมูท่ี  4 -   
11 นายสุรินทร     โพธ์ิวิหาร ส.อบต.หมูท่ี  5 สุรินทร     โพธ์ิวิหาร 09.20 น.  
12 นายคําบอ        บัวผัน ส.อบต.หมูท่ี  5 คําบอ     บัวผัน 08.40 น.  
13 นายสุกรรณ      บัวผัน ส.อบต.หมูท่ี  6 สุกรรณ    บัวผัน 09.00 น.  
14 -ตําแหนงวาง- ส.อบต.หมูท่ี  6 -   
15 นายจําป        จันทะส ี ส.อบต.หมูท่ี  7 จําป     จันทะส ี 09.00 น.  
16 นายบัว        โสภาพร ส.อบต.หมูท่ี  7 บัว        โสภาพร 09.00 น.  
17 นายบุญคุม    วัลละ ส.อบต.หมูท่ี  8 บุญคุม    วัลละ 09.00 น.  
18 นายทองส ี    สินทร ส.อบต.หมูท่ี  8 ทองสี     สินทร 09.00 น.  
19 นายสวงสรรติ  นันทะสอน ส.อบต.หมูท่ี  9 สวงสรรต ิ นันทะสอน 09.00 น.  
20 นายสําเรียง    รักญาต ิ ส.อบต.หมูท่ี  10 สําเรียง    รักญาต ิ 09.00 น.  
21 นายเพ็ง  พาที           ส.อบต.หมูท่ี  10 เพ็ง  พาที           09.00 น.  
22 นายสุรพล  สดุสี   ส.อบต.หมูท่ี  11 สุรพล  สุดส ี 09.00 น.  
23 นายพูลศักดิ์  ศรีวิชา   ส.อบต.หมูท่ี 12 พูลศักดิ ์ ศรีวิชา   09.00 น.  
24 นายสวาง  บัวโต        ส.อบต.หมูท่ี  12 สวาง  บัวโต        08.50 น.  
25 นายธนพล  ซวมเชยีง   ส.อบต.หมูท่ี  13 ธนพล  ซวมเชียง   08.25 น.  
26 นายบุญเมือง      สินทร ส.อบต.หมูท่ี  13 บุญเมือง   สินทร 09.00 น.  
27 นางสุวรรณ  สมบูรณ   ส.อบต.หมูท่ี  14 สุวรรณ  สมบูรณ   09.00 น.  
28 นายศรราม     พรมวงศ ส.อบต.หมูท่ี  14 ศรราม     พรมวงศ 09.00 น.  
29 นายสวาท      เชี่ยวชาญ ส.อบต.หมูท่ี  15 สวาท    เชีย่วชาญ 09.00 น.  
30 นายศิวกร  เข็มพรหยบิ ส.อบต.หมูท่ี  15 ศิวกร  เข็มพรหยิบ 09.00 น.  
31 จ.ส.อ.สุนาจ  เอ้ือมอุน เลขานุการสภาฯ จ.ส.อ.สุนาจ  เอ้ือมอุน 09.00 น.  
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ผูเขารวมการประชุม  
ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ เวลามา หมาย

เหตุ 



1 นางจิตรเลขา  คนฉลาด นายก อบต.บานแดง จิตรเลขา  คนฉลาด 09.00 น.  

2 นายทองหลอ  ศรีชัยมูล รองนายก อบต.บานแดง ทองหลอ  ศรีชัยมูล 09.00 น.  

3 นายจตุรงค  คงแสนคํา รองนายก อบต.บานแดง จตุรงค  คงแสนคํา 08.30 น.   

4 นางวิภาวรรณ  อินธิเสน เลขานุการนายก อบต. วิภาวรรณ  อินธิเสน 08.30 น.  

5 พ.ต.ท.ฤทธิภณ  ฝกฝาย สวป.สภ.พิบลูยรกัษ พ.ต.ท.ฤทธิภณ  ฝกฝาย 08.30 น.  

6 นายสําเนียง  ดวงดารา สารวัตรกํานันตําบลบานแดง สําเนียง  ดวงดารา 08.40 น.   

7 นายศุภชัย  เบาทองจันทร ผูใหญบาน หมูที่ 6 ศุภชัย  เบาทองจันทร 09.00 น.  

8 นายบุญชู  ไชยแกว ผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 12 บุญชู  ไชยแกว 09.00 น.  

9 นายเทพ  บุญอภัย ผูใหญบาน หมูที่ 8 เทพ  บุญอภัย 09.00 น.  

10 นางกาญจนา  แลลอม ผูอํานวยการกองคลงั กาญจนา  แลลอม 09.00 น.  

11 นายสุริยา  ราชมนตร ี ผูอํานวยการกองการศึกษา สุริยา  ราชมนตร ี 09.00 น.  

12 นายสมบญุ  บุญขาว รองปลัด อบต.บานแดง สมบญุ  บุญขาว 09.00 น.  

13 นายจักรกฤษ  ทวีโชติ หัวหนาสํานักปลัด จักรกฤษ  ทวีโชติ 09.00 น.  

14 นางผกามาส  แสงจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ผกามาส  แสงจันทร 09.00 น.  
 
 

หัวขอการประชุม 
เร่ิมการประชุมเวลา  09.30  น. 
         เมื่อที่ประชุมพรอมแลว เลขานุการสภาฯ ไดตรวจนับองคประชุมเมื่อครบแลวได เรียนเชิญ             
นายประสิทธ์ิ   อึงสะกาว  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบานแดง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
กลาวเปดการประชุม  เพื่อดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 
ประธานสภาฯ กลาวเปดการประชุม และไดเชิญหัวหนาสวนราชการ ผูนําทองที่ ไดช้ีแจงขอราชการกับสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 
พ.ต.ท.ฤทธิภณ  ฝกฝาย  สวป.สภ.พิบูลยรักษ สําหรับในชวงเทศกาลสงกรานตที่ผานมา ขอแจงใหทราบวาไมมี

อุบัติเหตุเกิดข้ึนในเขตอําเภอพิบูลยรักษ จึงถือเปนเรื่องที่นายินดีมาก แตก็ตองขอ
ความรวมมือจากทุกทานในการเฝาระวังแกไขปญหาอุบติัเหตุเชนเดิม เพราะถึงแมจะ
ไมมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนในชวงเทศกาลก็ตาม แตหากวัดตามตัวช้ีวัดโดยรวมในรอบปแลว 
อําเภอพิบูลยรักษยังถือวามีอุบัติเหตุเกิดข้ึนอยูในระดับสูง และในวันน้ีจะมารับฟง
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดต้ังกลอง cctv เพื่อรับนโยบายสําหรับประสานงานและ
ปฏิบัติงานตอไป 
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นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณหัวหนาสวนราชการ ที่นําขอมูลขาวสารตางๆมาแจง
ใหกับสภาฯ ไดรับทราบ ในโอกาสหนาหวังวาคงจะไดรับเกียรติจากทานดวยดีอีก  
เชนเคย  

 

ระเบียบวาระท่ี  1     เร่ืองประธานแจงใหทราบ 
- ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 



นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผานมา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2561 ไดจัดสงใหทานสมาชิกสภาฯ พิจารณา มีขอแกไขเพิ่มเติมหรือไม 

นายบุญตา  บุญพา ส.อบต.หมูที่ 1 ขอแกไขถอยคําในหนาที่ 6 ของนายบุญตา  บุญพา โดยเพิ่มขอความ
วาเสนอโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต หมูที่ 1-15 ลงในแผนพัฒนา     
ทองถ่ินฯ 

นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ มีทานใดจะแกไขหรือสอบถามสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม (ไมมี) หากไมมี 
จะขอมติจากที่ประชุมวาจะรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมาหรือไม 

ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

- การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติม  

คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2562 

นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ  ขอมอบหมายใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของช้ีแจงรายละเอียดใหสภาฯ 

ไดรับทราบ 

นางผกามาส  แสงจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผน สําหรับโครงการในรางแผนพัฒนาทองถ่ินฯ ที่นํามาให

พิจารณาในวันน้ี เปนโครงการที่ผานการประชาคมระดับหมูบานและประชาคมระดับ

ตําบลมาแลว ประกอบดวย 

      - ผ.01 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน จํานวน           

24 โครงการ งบประมาณ 2,799,000 บาท 

      - ผ.02 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน จํานวน           

2 โครงการ งบประมาณ 400,000 บาท 

นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือไม 
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นายจําป  จนัทะส ี ส.อบต.หมูที่ 7 ขอสอบถามในสวนเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) เน่ืองจากมีบาง

โครงการที่ไมสอดคลองกับงบประมาณ เชน โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวทางถนน

ลูกรังสายแยกหนาวัดบอศิลาสุทธาวาสไปหนาบ านนายบุญจันทร  ศรี เดช 

งบประมาณ 100,000 บาท ใชปริมาณหินลูกรัง 1,310 ลบ.ม. แตโครงการปรับปรุง

ซอมแซมผิวทางถนนลูกรังสายบานดงยาง-บานโนนลือชัย งบประมาณ 300,000 

บาท แตใชปริมาณหินลูกรังเพียง 1,230 ลบ.ม. จึงขอใหเจาหนาที่ผู เกี่ยวของ

พิจารณาในสวนน้ีดวย 

นายพูลศักด์ิ  ศรีวิชา ส.อบต.หมูที่ 12 เห็นดวยตามที่ นายจําป จันทะสี ส.อบต.หมูที่ 7 ไดสอบถาม จึง

ขอใหเจาหนาที่พิจารณาแกไขขอมูลใหถูกตองดวย 

นายบุญตา  บุญพา ส.อบต.หมูที่  1 ขอใหเจาหนาที่พิจารณาปริมาณหินลูกรังในโครงการปรับปรุง

ซอมแซมผิวทางถนนลูกรังสายบุงสะเดา และสายบานแต หมูที่ 1 วาถูกตองหรือไม 



เพราะมีปริมาณนอยกวาโครงการอื่น เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่งบประมาณ

เทากัน 

นายคําบอ  บัวผัน ส.อบต.หมูที่ 5 เห็นดวยกับรางแผนพัฒนาฯฉบับน้ี และขอใหเรงดําเนินการตาม

โครงการในแผนพัฒนาฯ เพราะใกลเขาสูฤดูฝนแลว จะทําใหดําเนินการลําบาก 

นายจักรกฤษ  ทวีโชติ หัวหนาสํานักปลัด ขอแกไขขอผิดพลาดโครงการปรับปรุงซอมแซมผิวทางถนนลูกรัง

สายบานดงยาง-บานโนนลือชัย ในสวนเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จาก 

ปริมาณหินลูกรังไมนอยกวา 1,230 ลบ.ม. เปน 3,550 ลบ.ม. 

นายชัยสิทธ์ิ  อําเคน ผูอํานวยการกองชาง ขอช้ีแจงเกี่ยวกับปริมาณหินลูกรังที่ตางกัน เน่ืองจากเปน

โครงการปรับปรุงผิวจราจรที่ไมกระทบกับโครงสรางเดิม โดยจะคํานวณราคาในการ

ใชรถไถและรถเกรดปรับเกลี่ยแลวนํายอดงบประมาณที่เหลือมาคิดเปนปริมาณ      

หินลูกรังที่จะดําเนินการได ดังน้ัน จึงทําใหปริมาณหินลกูรังแตกตางกันตามระยะทาง

ของสายทาง  

นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใด จะอภิปรายหรือสอบถามสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม 

(ไมมี) หากไมมีจะขอมติจากที่ประชุมวาเห็นชอบตามรางแผนพัฒนาทองถ่ิน      

(พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2562 หรือไม 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จํานวน 23 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง และมีสมาชิกสภาฯ ลา จํานวน 

1 คน 
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- การกําหนดคุณลักษณะกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 

นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ขอมอบหมายใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของช้ีแจงรายละเอียดใหทางสภาฯ 

ไดรับทราบ 

นายจักรกฤษ  ทวีโชติ หัวหนาสํานักปลัด ขอแจงรายละเอียดการกําหนดคุณลักษณะกลองโทรทัศนวงจรปด

   ชนิดเครือขาย (กลอง cctv) โดยจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายพรอม

   ติดต้ัง วงเงิน 200,000 บาท จํานวน 2 จุดๆ ละ 2 ตัว 

    จุดที่ 1 บริเวณถนนหนาวัดพระแทน  

    จุดที่ 2 บริเวณสามแยกบานดงยาง  
   ประกอบดวย  
    1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครอืขาย แบบมุมมองคงทีส่ําหรบัติดต้ัง 
   ภายนอกอาคาร สําหรับใชในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป  จํานวน  4  ตัว 
    2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) แบบ    
   8 ชอง  
    3. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA  
    4. ติดต้ังเสา สําหรับกลอง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 น้ิว  ยาว 3 เมตร  
   จํานวน 2 ตน 



    5. ติดต้ังสายสัญญาณไฟเบอรออฟติก ระยะความยาวรวมประมาณ 9,000 
   เมตร 
    6. เครื่องแปลงสัญญาณ   จํานวน   2  ตัว  
    7. ตูเก็บอุปกรณ  wall Rack 6U  
    8. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)  
    9. มีการรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของ เปนระยะเวลาไมนอย
   กวา 2 ป 
นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ มีทานใดจะสอบถามหรือแนะนําสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม 
พตท.ฤทธิภณ  ฝกฝาย  สวป.สภ.พิบูลยรักษ ขอสอบถามวาหากดําเนินการติดต้ังกลอง cctv แลว จะติดต้ัง
   เครื่องบันทึกขอมูลไว ณ จุดใด และใหใครเปนผูดูแลระบบ สวนบริเวณที่ติดต้ังน้ัน 
   ในจุดที่ 1 เห็นดวยที่จะติดต้ังบริเวณถนนหนาวัดพระแทน สวนจุดที่ 2 ขอแนะนําให
   ติดต้ังบริเวณแยกโลตัส เพราะเปนจุดที่มีผูคนและรถว่ิงผานเปนจํานวนมาก 
นายธนพล  ซวมเซียง ส.อบต.หมูที่ 13 เห็นดวยที่จะยายมาติดต้ัง ณ จุดทางแยกโลตัส เพราะบริเวณ    
   สามแยกบานดงยาง สามารถขอดูกลองจากทางตําบลสุมเสาหรือตําบลดอนกลอยได  
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นายจําป  จันทะสี ส.อบต.หมูที่ 7 ขอเสนอใหติดต้ังบริเวณปมนํ้ามันนัฐบริการ โดยหันทิศทางกลองไป  
   ทางบานดงปอและอําเภอพิบูลยรักษ 
นายคําบอ  บัวผัน ส.อบต.หมูที่ 5 เห็นดวยกับคุณลักษณะในการจัดซื้อกลอง cctv แตขอเสนอใหติดต้ัง      
    กลองบริเวณหนา ธกส.เกา โดยหันทิศทางกลองลงไปทางวัดพระแทน เพราะเปนจุด   
   ที่สามารถมองเห็นภาพไดบริเวณกวาง 
นายสวาท  เช่ียวชาญ ส.อบต.หมูที่ 15 ขอเสนอใหติดต้ังบริเวณสามแยกบานดงยางเชนเดิม เพราะเปนจุด

ที่เกิดอุบัติเหตุและรถสูญหายบอยครั้ง 

นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามหรือแนะนําสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม  

   (ไมมี) หากไมมีจะขอมติจากที่ประชุมวาเห็นชอบกับการกําหนดคุณลักษณะกลอง   

   โทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย โดยติดต้ัง ในจุดที่ 1 บริเวณถนนหนาวัดพระแทน 

   และจุดที่ 2 บริเวณสามแยกบานดงยาง ตามที่ไดเสนอหรือไม  

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จํานวน 11 เสียง มีมติไมเห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง และ

   มีสมาชิกสภาฯ ลา จํานวน 1 คน 

นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ เน่ืองจากมีสมาชิกสภาฯ ลงมติเห็นชอบและไมเห็นชอบ จํานวน 11 

   เสียงเทากัน ดังน้ัน ในฐานะประธานสภาฯ จึงขอพิจารณาใหยืนยันตามที่ไดเสนอใน

   ที่ประชุม คือ ติดต้ังในจุดที่ 1 บริเวณถนนหนาวัดพระแทน และจุดที่ 2 บริเวณ   

   สามแยกบานดงยาง 

- การกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําป 2562 และสมัยสามัญ      

สมัยท่ี 1 ของปถัดไป 

นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ขอมอบหมายใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ช้ีแจงรายละเอียดเพื่อใหที่

ประชุมพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ตอไป 



จาสิบเอกสุนาจ  เอื้อมอุน เลขานุการสภาฯ เพื่อดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงขอหารือที่

ประชุมในการพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาสมยัสามญั ซึ่งการประชุมสภาทองถ่ิน

ในแตละป สามารถกําหนดสมัยประชุมสภาฯ ไดไมตํ่ากวา 2 สมัย แตไมเกิน 4 สมัย 

จึงขอสอบถามที่ประชุมสภาฯ วาจะกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญจํานวนกี่สมัย 

ที่ประชุม มีมติใหกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําป 2562 จํานวน 4 สมัย  
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จาสิบเอกสุนาจ  เอื้อมอุน เลขานุการสภาฯ ตามที่มีมติใหกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําป 2562 

จํานวน 4 สมัย และไดมีการกําหนดสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ของป พ.ศ.2562 มาต้ังแต

ป พ.ศ. 2561 แลวน้ัน จะไดกําหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.2562 อีก 

3 สมัย และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ของปถัดไป  จึงขอนําเสนอรางที่ไดกําหนดไวเพื่อ

นําเสนอใหสมาชิกสภาฯ พิจารณารวมกัน ดังน้ี 

 1. สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 วันที่ 14 - 28 สงิหาคม 2562 มีกําหนด 15 วัน 

 2. สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2562 มีกําหนด 15 วัน 

 3. สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2562 มีกําหนด 15 วัน 

 4. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ของปถัดไป วันที่ 16–30 เมษายน 2563 มีกําหนด 15 วัน 

นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใด จะอภิปรายหรือไม (ไมมี) หากไมมีจะขอมติ

จากที่ประชุมวาเห็นชอบ การกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญตามที่เสนอหรือไม 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  จํานวน 23  เสียง งดออกเสียง 2 เสียง และมีสมาชิกสภาฯ ลา 

จํานวน 1 คน 
   

ระเบียบวาระท่ี  4     เร่ืองอ่ืน ๆ  
นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว   ประธานสภา อบต.บานแดง ในเรื่องอื่นๆมีทานใดจะเสนอหรือไม 
นายจําป  จันทะสี   ส.อบต.หมูที่  7 ขอเสนอใหจัดการประชุมเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการขยะ 

เน่ืองจากไดรับแจงจากประชาชนวาเกิดปญหาเงินในบัญชีธนาคารขยะของแตละ
ครัวเรือน ไมพอที่จะหักคาฌาปนกิจศพ เพราะปริมาณขยะลดนอยลง ทําใหประชาชน
ไมมีขยะที่จะนําไปขาย จึงอยากเสนอใหสามารถนําเงินเขาในบัญชีของธนาคารขยะ
แทนการนําขยะมาขายได  

นายศรราม พรมวงศ ส.อบต.หมูที่ 14 ขอนําขอมูลขาวสารมาปรึกษาหารือและแจงใหทางสภาฯ ไดรับทราบ 
ดังน้ี 

  -  สโมสรกีฬาฟุตบอลของอําเภอพิบูลยรักษ ประสบปญหาขาดแคลน
งบประมาณในการสนับสนุน จึงขอใหทางคณะผูบริหารพิจารณาชวยเหลือ เพื่อเปน
กําลังใจใหกับนักกีฬาตอไป 



  -  ขอฝากประชาสัมพันธมะพราวหอมพันธดี เพื่อเปนทางเลือกใหกับ
เกษตรกร หากหมูบานใดสนใจสามารถติดตอสอบถามได จะไดลงพื้นที่ เพื่อแจง
รายละเอียดใหทราบอีกครั้ง 

นายธนพล  ซวมเซียง ส.อบต.หมูที่ 13 ขอสนับสนุนตามที่ ส.อบต.หมูที่ 7 ไดเสนอใหมีการประชุมเรื่องการ
บรหิารจัดการขยะ เพราะในหมูที่ 13 ก็ประสบปญหาเงินในบัญชีธนาคารขยะไมพอให
หักคาฌาปนกิจศพเชนเดียวกัน 
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นายสวาท  เช่ียวชาญ ส.อบต.หมูที่ 15 ขอปรึกษาหารือในเรื่องอื่นๆ ดังน้ี 
  -  ขอใหเรงดําเนินการในการลงสมุดบัญชีธนาคารขยะ เพื่อใหสมาชิกไดรับรู

วามีเงินในบัญชีจํานวนเทาใด จะไดเรงนําขยะมาขายเพื่อไมใหขาดสิทธ์ิกรณีที่มีเงินไม
เพียงพอ 

  -  สถานีสูบนํ้าแหงที่ 1 ทอสงนํ้ามีรอยรั่ว เวลาปลอยนํ้า จะมีนํ้าพุงข้ึนแรง จน
ทําใหถนนเปนหลุมใหญ ขอใหเจาหนาที่ลงไปตรวจสอบดวย หากปลอยไวเกรงวาจะ
เกิดอันตรายตอผูสัญจรไปมา 

  - ขอใหเรงดําเนินการโครงการจายขาดเงินสะสมที่ประชาชนไดรับความ
เดือดรอน เพราะหากถึงฤดูฝนจะทําใหดําเนินการลําบาก 

นายสุริยา  ราชมนตรี ผูอํานวยการกองการศึกษา สําหรับการแขงขันกีฬาประจําตําบล ที่จะดําเนินการใน
วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 น้ัน ขอใหทางสมาชิกสภาฯ สงรายช่ือนักกีฬาพรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนของนักกฬีาแตละประเภท ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 
น้ี เพื่อจะไดนับจํานวนนักกีฬามาใชในการสั่งซื้อเสื้อกีฬาตอไป 

นางจิตรเลขา  คนฉลาด นายก อบต.บานแดง เรื่องเงินในบญัชีของธนาคารน้ัน จะเชิญคณะกรรมการกองทุน
ธนาคารขยะมาประชุมเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวรวมกัน และขอขอบคุณ
สมาชิกสภาฯ ที่สะทอนปญหาตางๆใหทราบ ทางคณะผูบริหารจะมอบหมายให
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของลงไปตรวจสอบเพื่อหาแนวทางแกไปตอไป 

นายชัยสิทธ์ิ  อําเคน ผูอํานวยการกองชาง ขอฝากทางสมาชิกสภาฯ ใหรวมกันสอดสองดูแลเรื่องไฟฟา
สาธารณะ หากพบวาชํารุดที่จุดใด ขอใหย่ืนใบคํารองไดที่ อบต. เพื่อเจาหนาที่จะได
ออกไปดําเนินการแกไขไดโดยเร็ว และขอฝากแจงใหประชนในหมูบานไดรับทราบดวย
วาหากจะดําเนินการกอสรางสิ่งใด ขอใหมาย่ืนเรื่องขอทําการกอสรางกับทาง อบต.ให
เรียบรอย เพื่อปฏิบัติใหถูกตองตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ซึ่งทางเจาหนาที่ไดสงหนังสือ
แจงทางผูใหญบานประชาสัมพันธแลว แตก็ยังไมไดรับความรวมมือจากประชาชน
เทาใดนัก ดังน้ัน จึงขอฝากทางสมาชิกสภาฯ ชวยเนนยํ้ากับประชาชนในหมูบาน 
เพื่อใหเห็นถึงความสําคัญในเรื่องน้ีดวย จะไดไมเกิดปญหาตามมาภายหลัง 

นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม (ไมมี) หากไมมี
ผูใดเสนอเรื่องอื่นอีก ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกทานที่ใหความรวมมือในการ
ประชุมเปนอยางดี  

 

ปดประชุมเวลา 14.30 น. 
 

จาสิบเอก สุนาจ   เอื้อมอุน 
              (สุนาจ   เอื้อมอุน) 
                        เลขานุการสภาฯ/ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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- คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

 
                      บุญตา  บุญพา 

         (นายบุญตา  บุญพา)    
                                   ส.อบต.หมูที่ 1 กรรมการตรวจบันทกึรายงานการประชุม 
 
 

            จําป   จันทะสี 
         (นายจําป   จันทะสี)    

                                   ส.อบต.หมูที่ 7 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

             บุญคุม  วัลละ 
         (นายบุญคุม  วัลละ)    

                                   ส.อบต.หมูที่ 8 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

- ผูรับรองรายงานการประชุม 
 

                      ประสิทธ์ิ  อึงสะกาว 
                           (นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว) 
                                    ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 
                                                        ผูรับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

- พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพ่ือแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาฯ และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ท่ีหมดวาระ 

นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ขอมอบหมายใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ช้ีแจงรายละเอียดเหตุผลความ

จําเปนเพื่อใหที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกตอไป 

นางผกามาส  แสงจันทร นักวิเคราะหฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

กําหนดใหคณะผูบริหารแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ิน โดยมีสมาชิกสภาฯ ที่สภาทองถ่ินคัดเลือก

รวมเปนกรรมการ จํานวนคณะละ 3 คน และกําหนดใหดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 

ซึ่งสมาชิกสภาฯ ที่ ดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการพัฒนาฯ และคณะกรรมการ 
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ติดตามและประเมินผลแผนฯ จะพนจากจากตําแหนงเน่ืองจากครบวาระในเดือน

ตุลาคม 2561 ที่จะถึงน้ี ดังน้ัน จึงขอเสนอใหทางสภาฯ คัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพื่อ

รวมเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน จํานวนคณะละ 3 ทาน เพื่อปฏิบัติหนาที่แทนคนเดิมที่จะหมด

วาระ 

นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอ ช่ือผูที่ มีความเหมาะสมที่ จะเปน

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 3 คน พรอมดวยผูรับรองจํานวน 2 คน 

นายธนพล  ซวมเซียง ส.อบต.หมูที่ 13 เสนอ นายจําป  จันทะสี ส.อบต.หมูที่ 7 

 ผูรับรอง 1) นางมะลิจันทร  บัวบาน          2) นายบุญคุม  วัลละ 

นายบุญเมือง  สินทร ส.อบต.หมูที่ 13 เสนอ นายคําบอ  บัวผัน ส.อบต.หมูที่ 5 

 ผูรับรอง 1) นายสวาท  เช่ียวชาญ            2) นายธนพล  ซวมเซียง 

นายศิวกร  เข็มพรหยิบ ส.อบต.หมูที่ 13 เสนอ นายสวาท  เช่ียวชาญ ส.อบต.หมูที่ 15 

 ผูรับรอง 1) นายแสงจันทร  บุญภา           2) นางมณีรัตน  บุญภา 

นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ในลําดับตอไปขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือผูที่มีความเหมาะสมที่จะ

เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 3 คน พรอม

ดวยผูรับรองจํานวน 2 คน 

นายคําบอ  บัวผัน ส.อบต.หมูที่ 5 เสนอ นายบุญตา  บุญพา ส.อบต.หมูที่ 1 
   ผูรับรอง 
นายบุญเมือง  สินทร ส.อบต.หมูที่ 13 เสนอ นายคําบอ  บัวผัน ส.อบต.หมูที่ 5 
   ผูรับรอง   
นายบุญเมือง  สินทร ส.อบต.หมูที่ 13 เสนอ นายคําบอ  บัวผัน ส.อบต.หมูที่ 5 



   ผูรับรอง   
นายประสิทธ์ิ  อึงสะกาว ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอสมาชิกสภาฯทานอื่น เพื่อคัดเลือก

เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ินอีกหรือไม (ไมมี) หากไมมีจะขอมติจากที่ประชุมวาเห็นชอบ

สมาชิกสภาฯ ตามรายช่ือที่เสนอหรือไม 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  จํานวน 25  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 


